

Số: 41 /BC-STTTT

Lào Cai, ngày 15 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

Sơ kết công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện công văn số 750/UBND - VX ngày 11/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả trong công tác định hướng thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt của các cơ quan, địa phương như sau:

1. Đánh giá chung

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015" của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Tại Hội nghị giao ban báo chí hàng quý, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đôn đốc, định hướng cho các cơ quan báo chí, bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xuất bản những chuyên đề, tin bài phản ánh nội dung tuyên truyền Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí như Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các bản tin đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ, động viên đội cán bộ, văn nghệ sỹ, nhà báo, cộng tác viên sáng tác các tác phẩm có giá trị ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc quảng bá, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, các tin bài với nội dung tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời đưa nội dung văn bản, các tác phẩm đến với đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần cổ vũ, khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo Bác; phát hiện, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, phát động tinh thần đã được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Lào Cai, các bản tin, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện

từ tinh và công thành viên; đội ngũ nhà báo, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp và các hoạt động văn hóa văn nghệ, các đội thông tin lưu động trong tỉnh... đã góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài, công thông tin điện tử đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, cụ thể:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện 40 phóng sự phát trong các chương trình thời sự, 120 tin, 10 chuyên mục về chủ đề "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phát sóng 6 lần bộ phim tài liệu "Hành trình theo chân Bác". Tiếp nhận và quảng bá được 45 tin, 23 bài về cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Lào Cai; sản xuất được 03 video-clip cổ động và phát sóng được 30 lần; có 150 tin, 60 phóng sự tuyên truyền về cuộc thi được dịch ra các thứ tiếng dân tộc thiểu số tuyên truyền trên sóng phát thanh phục vụ đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Ngày 19/9/2012 đã tường thuật trực tiếp "Hội nghị nói chuyện chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai" đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng, theo dõi.

- Báo Lào Cai đã tiếp nhận và quảng bá hơn 100 bài, ảnh về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đó có 60 bài, ảnh (35 bài) tham dự cuộc thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Báo Lào Cai phát động. Đặc biệt, trong đợt thi đua kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (từ 1/6 đến 1/8/2012) mỗi số báo Lào Cai đều có ít nhất 1 bài trong chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Bên cạnh việc thông tin đầy đủ những văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương tiếp tục Học tập và làm theo Bác, Báo Lào Cai đã có nhiều bài viết phản ánh những tấm gương, tập thể điển hình tiên tiến như: "Bộ đội Cụ Hồ" ở A Mú Sung (cập nhật ngày 28/11/2012); Học tập và làm theo Bác từ những công việc cụ thể (25/11/2012); "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" (13/11/2012); Gương sáng bản Mông (20/10/2012); Lào Cai làm theo lời Bác (23/9/2012); Bí thư chi bộ đi đầu phát triển kinh tế (04/9/2012); Gương mẫu để đồng đội noi theo (20/8/2012); "Tôi học và làm theo Bác từ việc nhỏ nhất" (8/4/2012)....

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: có 46 tác phẩm với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được giới thiệu trong 9 số tạp chí (từ tháng

01 đến tháng 9/2012), 01 kịch truyền thanh đã được chương trình Phát thanh Quân đội - Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cụ thể: Lý luận, thời sự, chính trị: 10 tác phẩm; bút ký, ghi chép: 10 tác phẩm; bài báo: 06 tác phẩm; thơ: 15 tác phẩm; nhạc: 03 tác phẩm; tranh cổ động: 02 tác phẩm; kịch truyền thanh: 01 tác phẩm.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã sáng tác và quảng bá được 286 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cập nhật hơn 50 tin, bài; cơ sở dữ liệu với hơn 100 trang A4 tuyên truyền về các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, một số Cổng thông tin điện tử các thành viên cũng dành riêng những chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để cập nhật các văn bản chỉ đạo, các tin bài với chuyên đề học tập và làm theo Bác.

- Bản tin của các sở, ban, ngành thường xuyên duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Gương người tốt, việc tốt", đăng tải nội dung các văn bản cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác và cấp phát tới các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; tuyên truyền lồng ghép các lớp học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; các chi đảng bộ cơ sở tích cực chủ động tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc vận động.

*** Thuận lợi**

Thông qua việc đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các tác phẩm trên các ấn phẩm báo chí, văn học nghệ thuật cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền góp phần vào cổ vũ, động viên toàn cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc giá trị, vị trí, vai trò và chủ động tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tin, bài đã có nhận thức sâu sắc và gắn liền với những nhiệm vụ chính trị to lớn của đất nước, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Với số lượng tin, bài được đăng tải và quảng bá cho thấy sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng đã thúc đẩy công tác tuyên truyền thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Ban Tuyên giáo các cấp.

* Hạn chế

Tuy số lượng các tin bài được đăng tải nhiều nhưng chất lượng các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật còn hạn chế, đặc biệt là những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Một số tác phẩm vẫn phản ánh gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nội dung chưa sâu sắc, đôi khi là sự áp đặt nhân vật với chủ đề học tập và làm theo Bác, chất lượng các tác phẩm cũng chưa đồng đều.

Trên đây là tổng hợp kết quả trong công tác định hướng thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BCXB.

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thắng